

นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้ เว็บปีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแยกแยะท่านจากผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ของบริษัท สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการมอบบริการและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ท่าน ทั้งนี้ คุกกี้เป็นไฟล์ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านหรือฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน หากข้อมูลจากคุกกี้สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในกรณีที่เป็นข้อมูลเดี่ยว หรือไปรวมกับข้อมูลอื่นใดก็ตาม บริษัทจะถือว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน

หากท่านเลือกที่จะไม่ให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะไม่แสดงโฆษณาให้แก่ท่าน แต่จะหมายความว่าโฆษณาเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับท่านโดยเฉพาะผ่านการใช้คุกกี้หรือคุกกี้ของบุคคลภายนอก เว็บปีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

บริษัทใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้

- คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด (Necessary Cookies) คือ คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ที่ปลอดภัยของบริษัท
- คุกกี้เพื่อทำการวิเคราะห์ / ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Analytical Cookies) คือ คุกกี้ที่ทำให้บริษัทสามารถรับรู้ และนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เว็บไซต์ของบริษัทอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันคุกกี้ (Functionality Cookies) คือ คุกกี้ที่ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ของบริษัท สิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริษัทให้เหมาะกับท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อของท่าน และจดจำการตั้งค่าของท่าน ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกภาษา หรือภูมิภาคของท่าน

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้ อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ฉบับนี้ประกาศใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2565